



Mục vụ tháng 01/ 2025 của giáo xứ Thánh Micae Nguyễn huy Mỹ

- 04/01/2025--- 10.30 Lễ Hiến Linh,
Thánh Lễ tại Emmerbrucke**
- 05/01/2025--- 10.30 Lễ Hiến Linh,
Thánh Lễ tại Schaan (FL)**
- 05/01/2025--- 15.30 Lễ Hiến Linh,
Thánh lễ tại Pffafikon**
- 12/01/2025--- 10.30 Lễ Chúa Giesu chịu phép rửa,
Thánh Lễ tại Egerkingen**
- 12/01/2025--- 15.30 Lễ Chúa Giesu chịu phép rửa,
Thánh Lễ tại Muttentz**
- 18/01/2025--- 15.00 Chúa nhật thứ hai thường niên,
Thánh Lễ tại St Gallen**
- 19/01/2025---10.30 Chúa nhật thứ hai thường niên,
Thánh Lễ tại Bern**
- 25/01/2025---15.30 Chúa nhật thứ ba thường niên,
Thánh Lễ tại Winterthur**
- 26/01/2025---15.00 Chúa nhật thứ ba thường niên,
Thánh Lễ tại Obergoesgen**

Mục vụ tháng 02/ 2025 của giáo xứ Thánh Micae Nguyễn huy Mỹ

**01/02/2025--- 15.00 Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh,
Thánh Lễ tại Emmerbrucke**

**02/02/2025--- 10.30 Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh,
Thánh Lễ tại Schaan (FL)**

**02/02/2025--- 15.30 Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh,
Thánh lễ tại Pffafikon**

**08/02/2025--- 15.00 TẾT ẤT TỴ.
Thánh Lễ tại Dubendorf**

**15/02/2025--- 15.00 Chúa nhật thứ năm thường niên,
Thánh Lễ tại St Gallen**

**16/02/2025--- 10.30 Chúa nhật thứ năm thường niên,
Thánh Lễ tại Bern**

**16/02/2025--- 15.30 Chúa nhật thứ năm thường niên,
Thánh Lễ tại Muttenz**

**23/02/2025--- 15.00 Chúa nhật thứ sáu thường niên,
Thánh Lễ tại Obergoesgen**

Chúa nhật lễ Hiển Linh (Mt 2, 1-12)

¹ Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh ra tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy đạo sĩ ở đông phương đi đến thành Giê-ru-sa-lem, ² mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh ra tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến để thờ lạy Ngài. ³ Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. ⁴ Vua bèn họp các thầy tế lễ và các thầy thông giáo trong dân lại mà hỏi rằng Đấng KITO sinh ra tại đâu. ⁵ Họ

nói rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép rằng ⁶ Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đá! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đá đâu vì từ ngươi sẽ ra một Đấng chặn dắt dân Israel.

⁷ Vua Hê-rô đê bèn vờl mấỵ đạo sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. ⁸ Rồi vua sai mấỵ thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. ⁹ Mấỵ thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. ¹⁰ Mấỵ thầy thấy ngôi sao thì mừng rỡ. ¹¹ Khi vào đến lều, thấy con trẻ cùng Ma-ri a, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một đượ. ¹² Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấỵ thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rô đê ; nên họ đã đi đường khác mà về xứ mình. Đó là Lời Chúa.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến, hôm nay các đạo sĩ đến tôn thờ Đấng cứu thế. Cùng với các ngài với lòng hân hoan mừng rỡ, chúng ta cùng nhau kính lạy và tha thiết nguyện xin

1. Lạy Chúa là Vua lãnh đạo muôn dân, Chúa đã kêu gọi các Đạo sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên đến thờ lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tôn thờ và phụng sự Chúa hết lòng. Chúng con cầu xin Chúa...
2. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, từ nơi chúa phát xuất Ánh sáng cứu độ trần gian. Xin đổ vào lòng chúng con tràn đầy lời hằng sống của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.....
3. Lạy Chúa, Chúa là Chúa tể công minh, Chúa muốn giải thoát những ai sống trong cảnh khốn cùng. Xin Chúa thương xót những tâm hồn

yếu đuối, những kẻ bị áp bức và những kẻ khốn cùng không chốn nương thân. Chúng con cầu xin Chúa....

4. Lạy Chúa, ngày Con Chúa giáng trần, Chúa đã sai các vị Thiên sứ loan tin bình an cho nhân loại, xin cho những người đã qua đời được hưởng phúc bình an trong Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã dùng ngôi sao dẫn đường mà tỏ cho muôn dân biết Con Một Chúa, xin thương ban cho chúng con, sau khi đã biết Chúa nhờ Đức Tin, thì cũng được dẫn đến chiêm ngưỡng Tôn nhan Chúa trong giờ sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

LỄ CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA C (Lc 3, 15-16, 21-22)

Dân chúng vẫn trông đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng : Gioan có phải là Đấng Kitô chăng ?¹⁶ nên Gioan cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép rửa cho các người bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày cho Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép rửa cho các người bằng Thánh Thần và bằng lửa. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép rửa, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa. Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra,²² Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài; thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Người là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Đó là Lời Chúa

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến, Đấng cứu chuộc chúng ta chẳng nề lãnh nhận phép rửa của Gioan tại sông Giodan. Chúng ta tha thiết nguyện xin Người:

1. Lạy Chúa Kito, khi xuất hiện tại sông Giordan Chúa đã chiếu tỏ trên chúng con luồng ánh sáng rạng ngời. Xin cho những người chúng con sẽ gặp gỡ hôm nay, được ánh sáng của Chúa soi dẫn. Chúng con cầu xin Chúa....

2. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã tự hạ đến xin Gioan làm phép rửa, hầu chỉ lối khiêm nhường cho chúng con học đòi. Xin cho chúng con có được tinh thần khiêm tốn trong tinh thần phục vụ tha nhân. Chúng con cầu xin Chúa...

3. Lạy Chúa Kito, khi chịu phép rửa Chúa đã mạc khải cho chúng con biết Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin cho những người đã được rửa tội biết luôn phụng thờ Chúa và phục vụ Hội Thánh Chúa với tinh thần con cái thảo hiền. Chúng con cầu xin Chúa...

4. Lạy Chúa, ngày Con Chúa giáng trần, nhân loại được nghe các Thiên thần ca ngợi Chúa, chúng con cầu xin cho những người đã qua đời được cùng thần thánh ca tụng Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa...

Lạy Chúa là Thiên chúa toàn năng hằng hữu, khi Đức Kito chịu phép rửa ở sông Giordan, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên người, thì Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con yêu dấu của Chúa. Xin cho các nghĩa tử của Chúa đã được tái sinh bởi nước và Thánh Thần cũng được bền vững sống đẹp lòng Chúa luôn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

Chúa nhật thứ hai mùa thường niên C (Jn. 2, 1-11)

Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Chúa Giêsu có tại đó. ² Chúa Giêsu cũng được mời đến dự tiệc với các môn

đệ Ngài. ³ Vừa khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. ⁴ Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi bà Giòr ta chưa đến. ⁵ Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, thì hãy vâng theo⁶. Tại đó có sáu cái chum đá, để dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba thùng nước. ⁷ Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những chum này; thì họ đổ đầy tới miệng. ⁸ Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. ⁹ Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có nước thì biết rõ), bèn gọi chàng rể, ¹⁰ mà nói rằng: Mọi người đều đã rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kể đến mới mang rượu vừa vừa. Còn người, người lại giữ rượu ngon đến bây giờ¹¹ Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Chúa Jêsus làm phép lạ lần thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; các môn đệ bèn tin vào Ngài. ¹² Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em, và các môn đệ Ngài đều xuống thành Capharnaum; và chỉ ở lại đó ít ngày.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến, chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể đem lại cho con người niềm vui chân thật, hạnh phúc trọn vẹn. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Chúng ta cùng tha thiết nguyện xin

1. Giáo hội là đại gia đình của những ai tin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi thành viên trong đại gia đình này, luôn chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin Chúa...
2. Lạy Chúa trên thế giới ngày nay tình trạng đổ vỡ gia đình gia tăng đến mức báo động. Nguyện xin Chúa ban cho các gia đình luôn tìm được hạnh phúc thật sự. Chúng con cầu xin Chúa...
3. Lạy Chúa, xin gửi Thánh Thần Chúa trợ giúp chúng con luôn can đảm tuân giữ giới răn Chúa sống đời bác ái, mà đợi chờ ngày Chúa trở lại trần gian. Chúng con cầu xin Chúa...

Lạy Chúa, nếu không có Chúa, chúng con không thể làm được gì. Xin Chúa thương ban ơn trợ giúp, để mỗi việc chúng con làm, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởiƠn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

-

Chúa nhật thứ ba mùa thường niên C (Lc 4, 14-21)

¹⁴Chúa Jêsus được đầy quyền phép Chúa Thánh Thần, trở về xứ Ga-li-lê a, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. ¹⁵ Ngài dạy dỗ trong các hội đường, ai nấy đều khen ngợi Ngài. ¹⁶Khi Chúa Jêsus đến thành Na-gia-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc Kinh Thánh. ¹⁷ Có người trao sách tiên tri Isaia cho Ngài, Ngài mở ra, gặp chỗ có chép rằng: ¹⁸ Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta để truyền tin lành cho người nghèo khó; ¹⁹ Ngài đã sai ta đi để rao giảng cho kẻ bị giam cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để loan truyền ra năm Thánh của Chúa. ²⁰ Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ nhìn Ngài. ²¹ Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các người mới vừa nghe đó. Đó là Lời Chúa.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến, Đức Kito đã đem Tin mừng cứu độ cho mọi người, đem niềm vui và an ủi cho những ai đang gặp buồn phiền, đau khổ. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1. Lạy Chúa, trên thế giới ngày nay vẫn còn những người đói bất công. Xin Chúa cho con người thắng được những người nghèo đói, bệnh tật, dốt nát, xóa bỏ những bất công, để xây dựng một thế giới đầy tình người hơn. Chúng con cầu xin Chúa....

2. Hội Thánh có trách nhiệm xoa dịu nỗi đau khổ triền miên của nhân loại, nguyện xin Chúa nâng đỡ những công cuộc từ thiện bác ái của Hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa...

3. Lạy Chúa, hằng ngày có biết bao lời độc ác góp phần giết chết, hoặc làm sức mẻ tình thân hữu giữa người với người. Nguyện xin Chúa cho cộng đoàn chúng con biết luôn dùng lời nói để xây dựng tình bác ái huynh đệ phúc âm. Chúng con cầu xin Chúa...

Lạy Chúa, Tin mừng của Chúa Kitô Con Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối cho chúng con tiến đến cùng Chúa mà không sợ lạc lối. Xin chúa cho chúng con cố gắng sống theo lời Con Chúa dạy trong Tin mừng. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

Thánh Lễ TẾT ẤT TỴ

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến. Chúng ta vừa bước sang năm mới. Năm mới mở ra cho chúng ta ân sủng, tình yêu và hy vọng. Năm mới mở ra cho chúng ta cơ hội hoán cải để sống tốt lành hơn. Trong niềm xác tín đó, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Các người hãy chúc lành cho con cái Israel”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa bước vào năm mới với tâm hồn hân hoan và tin tưởng, vì biết rằng Chúa cùng đi với chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho chúng con”. Xin cho mọi người dân Việt biết sống đạo lý làm người, tôn trọng lợi ích chung, sống tình huynh đệ, để mọi người được hưởng phúc lành của

Thiên Chúa trong một xã hội thịnh vượng, kỷ cương và công bằng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng”. Xin cho những gia đình đang gặp khó khăn biết tìm đến với Chúa, tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong năm mới này, khi làm việc để lo cho những nhu cầu vật chất, cũng biết cùng nhau xây dựng Nước Chúa, qua việc sống yêu thương, hy sinh, phục vụ cho những lợi ích chung và phần rỗi các linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa lại ban cho chúng con một năm mới. Xin Chúa thương ban phúc lành và gìn giữ để chúng con luôn được sống bình an trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Chúa nhật thứ bốn mùa thường niên C (Lc 4, 21-30)

Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các người mới vừa nghe đó.²² Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài phán ra, và nói rằng: Có phải con Giuse chăng? ²³ Ngài phán rằng: Chắc các người lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình đi; mọi điều chúng ta nghe người đã làm tại Ca-phạt-na-um, thì cũng hãy làm tại đây, là quê hương người. ²⁴ Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các người, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi nơi quê hương mình. ²⁵ Ta nói thật cùng các người, về đời tiên tri Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Israel có nhiều đàn bà góa²⁶ dầu vậy, tiên tri Ê-li

chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn.²⁷ Trong đời tiên tri Ê-li-sê, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phung hủi; song không có ai được lành sạch, chỉ có Na-a-man, người xứ Sy-ri mà thôi.²⁸ Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó, thì tức giận lắm.²⁹ Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến đỉnh núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống;³⁰ song Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Đó là Lời Chúa.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ dành cho dân Israel nhưng cho cả nhân loại, để mọi người đều được hưởng ơn cứu độ của Người. Chúng ta cùng cảm tạ và dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1. *“Ta sẽ đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, luôn hằng say rao giảng Tin Mừng bằng đời sống khó nghèo và thánh thiện, để lời rao giảng của các ngài lôi cuốn được nhiều tâm hồn đến với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.*

2. *“Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến vẫn tồn tại, nhưng Đức Mến là trọng hơn cả”. Xin cho các Kitô hữu khi phải đối diện với những gian nan, thử thách trong cuộc sống, luôn có sức mạnh trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và kiên trì trong đức mến. Chúng con cầu xin Chúa.*

3. *“Tôi chỉ cho anh em một con đường hoàn hảo”. Xin cho các bậc cha mẹ biết dùng lời nói khôn ngoan và đời sống đạo đức, để nhắn nài và yêu thương dẫn dắt con cái mình đi trong chân lý và vươn tới hoàn thiện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.*

4. *“Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết dẹp bỏ thành kiến, và mở lòng ra đón nhận người khác, để mọi người cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng. Chúng con cầu xin Chúa.*

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa và được đầy tràn lửa yêu mến trong tâm hồn, để chúng con thực sự trở nên sứ giả cho Lòng Thương Xót Chúa. *Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.*

Chúa nhật thứ năm mùa thường niên C (Lc 5, 1-11)

¹ Khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Giê-nê-xa rét, dân đông đảo chen lấn nhau xung quanh Ngài để nghe Ngài giảng.² Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, ³ thì Ngài xin lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của ông Simon, sai người đi ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng.

⁴ Khi Ngài phán xong thì nói với Si-môn rằng: Hãy chèo ra chỗ nước sâu, thả lưới mà đánh cá. ⁵ Simon thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được gì; dầu vậy, tôi cũng nghe theo lời thầy mà thả lưới. ⁶ Họ thả lưới xuống, và bắt được nhiều cá đến nỗi lưới gần đứt ra.⁷ Họ bèn gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. ⁸ Simon thấy vậy liền sấp mình xuống gối Chúa Giêsu, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là kẻ có tội. ⁹ Vì thấy đánh cá dường ấy, nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Giacobe và Gioan con Giê-bê-đê, là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. ¹⁰ Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: Đừng sợ chi, từ nay ngươi sẽ tro nên tay đánh lưới người. ¹¹ Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ lại hết thảy mà theo Người. Đó là Lời Chúa.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến. Các Tông Đồ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Với quyết tâm trở thành những người môn đệ như Chúa muốn, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:

1. “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới”. *Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, luôn biết lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Chúng con cầu xin Chúa.*

2. “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. *Xin cho các Kitô hữu biết can đảm ra khỏi sự an toàn của mình, đến với những anh chị em đau khổ và bị bỏ rơi, để chia sẻ và giúp đỡ họ. Chúng con cầu xin Chúa.*

3. “Dạ con đây, xin sai con đi”. *Xin cho các Tu sĩ nam nữ, khi đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, biết hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Chúng con cầu xin Chúa.*

4. “Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi”. *Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết nhận ra những lỗi lầm thiếu sót trong cuộc sống và quyết tâm sửa đổi, để sống xứng đáng với tình yêu Chúa đã ban. Chúng con cầu xin Chúa.*

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, và giúp chúng con sống xứng đáng là những môn đệ đích thực của Chúa. *Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.*

Chúa nhật thứ sáu mùa thường niên C (Lc 6, 17. 20-26)

¹⁷ Sau đó, Ngài cùng các môn đệ dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó, có nhiều môn đệ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và miền biển Ty-rơ, Si-đôn mà đến, để nghe Ngài giảng dạy và được chữa lành bệnh mình.²⁰ Đức Chúa Giêsu bèn ngược mắt nhìn các môn đệ, mà phán rằng: Phước cho các người là kẻ nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các người!²¹ Phước cho các người hiện đang đói, vì sẽ được no

đủ! Phước cho các người hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng! ²² Phước cho các người khi vì có Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các người, nhìn các người như đồ ô uế²³ Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các người trên trời sẽ lớn lắm: Bởi tổ phụ họ cũng đã đối đãi với các đấng tiên tri đường ấy.²⁴ Song, khốn cho các người là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi! ²⁵ Khốn cho các người là kẻ hiện đang no, vì sẽ đói! Khốn cho các người là kẻ hiện đang cười, vì sẽ để tang và khóc lóc! ²⁶ Khốn cho các người, khi mọi người sẽ khen ngợi các người, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy! Đó là Lời Chúa.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Anh chị em thân mến, Hội Thánh không ngừng kêu gọi con cái mình sống theo tinh thần Tám Mối Phúc của Chúa. Với ước mong sống lời mời gọi đó, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”. *Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn đặt trọn niềm tin vào Chúa, dám sống triệt để những đòi hỏi của Tin Mừng, hầu trở nên dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa lòng nhân loại.* Chúng con cầu xin Chúa.
2. “Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác”. *Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết thực thi quyền lực với lương tâm ngay thẳng và tinh thần trách nhiệm, biết lưu tâm đến những người đau khổ và nghèo khó, để mọi người được sống trong bình an và hạnh phúc.* Chúng con cầu xin Chúa.
3. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười”. *Xin cho những ai đang khổ đau nơi thân xác hoặc tâm hồn, biết kết hợp thập giá đời mình với Thánh giá của Chúa Giêsu, để sinh ích cho phần rỗi của mình và tha nhân.* Chúng con cầu xin Chúa.

4. “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó”. *Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết sống tinh thần khó nghèo như Chúa muốn, qua việc quảng đại chia sẻ và giúp đỡ cho những anh chị em đang gặp khó khăn.* Chúng con cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con can đảm sống theo tinh thần các Mối Phúc Chúa dạy, để đáng hưởng hạnh phúc Nước Trời. *Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.* Amen.



Mục vụ và Sinh hoạt tháng 01+ 02- 2025 của giáo đoàn Thánh Antôn Quỳnh

Cộng đoàn **Fribourg** :

26/01/2025 15.00 Thánh Lễ tại nhà thờ St Therese (Fribourg)

08/02/2025 15.00 Thánh Lễ **mừng TẾT ẤT TỶ** tại Belfaux (Fribourg)

Cộng đoàn **Lausanne** :

12/01/2025 16.00 Thánh Lễ tại nhà thờ St Joseph (Lausanne)

02/02/2025 16.00 Thánh Lễ mừng TẾT ẤT TỶ tại nhà thờ St Joseph (Lausanne)

Cộng đoàn **Geneve** :

26/01/2025 16.00 Thánh Lễ mừng TẾT ẤT TỶ tại nhà thờ St Francois de Sale (Chêne-Bourg-GE).

Tháng hai không có lễ, chỉ có văn nghệ mừng Xuân tại salle de fete Thonex, Geneve.

Chúc mừng rửa tội

Cộng đoàn công giáo hân hoan chúc mừng gia đình cháu ANTONIUS EDWIN HUYNH sinh ngày 14-05-2024 tại Bern là con của anh chị HUYNH VAN CHE và Monica TRAN THI HUYEN sẽ được rửa tội ngày 15-12-2024. Nguyên chúc cháu ANTONIUS EDWIN mau khôn lớn, luôn là đứa con ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trong gia đình. Cầu chúc cho cha mẹ cùng với người đỡ đầu cháu luôn là những chứng nhân sống đức tin đầu đời của cháu.

Chúc mừng rửa tội

Cộng đoàn công giáo hân hoan chúc mừng gia đình cháu ANNA NGUYEN MINH THANH, sinh ngày 19-10- 2024 tại FRIBOURG là con của anh chị Matthieu NGUYEN MINH TUE và Maria VÕ THI MINH TUYEN sẽ được rửa tội ngày 21-12-2024 tại Belfaux. Nguyên chúc cháu MINH THANH mau khôn lớn, luôn là đứa con ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trong gia đình. Cầu chúc cho cha mẹ cùng với người đỡ đầu cháu MINH THANH luôn là những chứng nhân sống đức tin đầu đời của cháu.